



TTW เพรซเม็ดงาม แห่งวงการสาธารณูปโภคไทย



ใครจะคาดคิดว่าบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาภาคเอกชนซึ่งให้บริการในพื้นที่ สภากาชาด-นครปฐม และ ปทุมธานี-รังสิต อย่าง “น้ำประปาไทย” ที่ปัจจุบันปรับเปลี่ยนชื่อมาเป็น “บริษัท กีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)” หรือ “กทีดับบลิว” (TTW) จะสามารถก่อสร้างสร้างธุรกิจจนเติบโตใหญ่ กลายเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำประปาเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ด้วยกำลังการผลิตกว่า 1,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และด้วยยอดขายกว่า 5.5 พันล้านบาทในปี 2559 และในวันนี้อย่างก้าวกระโดดการเติบโตในภูมิภาคอาเซียนอย่างไม่หยุดนิ่ง

ต้องยอมรับว่าเส้นทางความสำเร็จของ “กทีดับบลิว” ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือโชคช่วย แต่ “ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท กีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บอกว่าทั้งหมดล้วนมาจากความมุ่งมั่นและตั้งใจในการให้บริการน้ำประปาคุณภาพอย่างเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือหุ้น และทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำให้ดีที่สุด

ทำให้ “กทีดับบลิว” ในวันนี้ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพียงน้ำประปาเท่านั้น แต่ยังเติบโตใหญ่กลายเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำครบวงจร รวมถึงการเข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ชีตดาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) ซึ่งเป็น Holding Company ที่ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า อีกทั้งยังมีผลประกอบการเติบโตอย่าง

ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ต่อเนื่อง จนได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2017 ในหมวดสาธารณูปโภค เป็นปีที่ 2

“เราไม่ใช่อะไรแต่ข้ามสายธุรกิจจากน้ำประปามาสู่ธุรกิจพลังงาน เรายังก้าวข้ามในโครงการลงทุน เพื่อนำองค์ความรู้ที่มีไปช่วยพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านด้วย ขณะที่เราได้รับเชิญให้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดเพื่อดำเนินโครงการผลิตน้ำประปาในประเทศเมียนมาร์ โดยคาดว่าจะเป็นที่มาของโครงการผลิตน้ำประปาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเมียนมาร์”

ชัยวัฒน์ฉายให้ฟังถึงความภาคภูมิใจ และบอกถึงทิศทางการค้าเงินธุรกิจของ “กทีดับบลิว” นับจากนี้ด้วยว่า บริษัทจะเดินหน้าขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการลงทุนในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ที่มีความทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีอิตาลีมาผลิตระบบมาใช้ในการกรอง โดยใช้งบลงทุนประมาณ 3,000 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จในกลางปีนี้ ซึ่งจะทำให้ในปีแรกบริษัทมีขีดความสามารถในการผลิตน้ำประปาได้เพิ่มอีก 1 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถขยายกำลังผลิตได้ถึง 4 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน หากความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่วนการรุกตลาดในต่างประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่มทุนฟิลิปปินส์ เพื่อลงทุนร่วมกันในภูมิภาคนี้

“ตอนนี้ชื่อเราเป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น โดยอนาคตเราต้องการเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร พร้อมทั้งเป็นตัวแทนประเทศไทยไปปักหลักในประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา ซึ่งด้วยทีมงานและศักยภาพที่มี เชื่อว่าเราจะจะได้เห็นโอกาสอันไม่ไกลไม่มันเกินไปนัก” ชัยวัฒน์ย้ำท้ายถึงเป้าหมายของกทีดับบลิวใน 3-5 ปีข้างหน้า ■